

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐ ๕๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจกบ ๘๑๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี๋ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
๒. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๔๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๓. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๒๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งให้ทราบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี๋ยยังชีพแล้ว ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี๋ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังบันทึกรายการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ได้ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ถูกต้อง ตรงตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี๋ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจำเป็นต้องเปิดระบบเพื่อบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ แยกจากหน้ารายการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบข้อมูลในระบบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากไม่ครบถ้วน ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้เข้าระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ “ระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี๋ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้คลิกลิงค์ รายการ “แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ด้านล่างก่อนการล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบ

๒. ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบของรายการ “แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสเดิม

๓. กรณีที่รายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี๋ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่รายการไม่ปรากฏในระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี๋ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดย กดเลือกรายการ “เพิ่มข้อมูล” ในเมนูด้านซ้ายมือ กรอกรายการในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว กด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”

/-๔. กรณี...

๔. กรณีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่มีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการกวดเลือกรายการ “แก้ไข” ด้านหลังขวามือ แล้วดำเนินการแก้ไข ข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงกด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”

๕. กรณีรายชื่อปรากฏในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่มีข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ จะต้องดำเนินการลบข้อมูลรายชื่อรายนั้น แล้วดำเนินการเพิ่มข้อมูลใหม่ เช่นเดียวกับการดำเนินการตามข้อ ๓

๖. กรณีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เสียชีวิตหรือถึงแก่กรรมแล้ว หรือย้ายที่อยู่ หรือขาดคุณสมบัติ หรือสละสิทธิให้กวดเลือกรายการ “จำหน่าย” เพื่อเข้าทำรายการ แล้วกดเลือกสถานะช่อง “ถึงแก่กรรม” “ย้ายที่อยู่” “ขาดคุณสมบัติ” และ “สละสิทธิ” กด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ รายการที่จำหน่ายแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

เมื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูล แก้ไข จำหน่าย แล้วสามารถตรวจสอบรายการได้ด้วยการเลือกกด “ค้นหา” ในเมนูค้นหาด้านซ้ายมือ แต่จะไม่สามารถเรียกดูรายงานได้ในวันที่บันทึกข้อมูล เนื่องจากต้องรอการประมวลผลจากส่วนกลางก่อนจึงจะสามารถตรวจได้ในวันถัดไป กรณีการรายงานเพื่อของบประมาณเพิ่มเติม ให้ดำเนินการพิมพ์จากหน้า “รายงานสรุปผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ” เพื่อประกอบกับแบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙ , ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗